



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 18 สิงหาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมลงนามกับ 5 หน่วยงาน พัฒนาระบบประกันภัย...	สยามธุรกิจ
2. 'มอนซานโต้'จ่ายหมื่นล้าน ชดใช้'ราวนด์อัฟ'ก่อมะเร็ง ประเทศไทย พุดมากเจ็บคอ?	ผู้จัดการ
3. เดินหน้า พ.ร.บ.เกษตรกรรมยั่งยืน ลั่นสนช.เซ็นกฎหมายสู่การปฏิบัติ	สยามธุรกิจ
4. พร่องน้ำเขื่อนใหญ่รับ'เบบีนคา' 'น่าน-พะเยา'เฝ้าระวังใกล้ขีด	กรุงเทพธุรกิจ
5. ลุยปุ๋ยสั่งตัดเห็นผลจริงหากใช้ตามค่าดิน	เดลินิวส์
6. จ่อนำผู้เสียหาย'สารเคมี'3ชนิด ร้องศาลเอาผิดกก.วัตถุอันตราย	มติชน
7. สั่งทำแผนเพิ่มผลผลิตหลัง'พักหนี้เกษตรกร'	กรุงเทพธุรกิจ
8. รัฐระดมทำแผนพัฒนาโลจิสติกส์ 5 ปี	ไทยรัฐ
9. รัฐแก้หนี้นอกระบบ-ปล่อยกู้ฉุกเฉินหมื่นล้าน "สมคิด"เร่งฟื้นฟูเกษตรกรปฏิรูปผลผลิต	ไทยรัฐ
10. มหาดไทย ย้ายที่ตั้งกระทรวง คืบพื้นที่สำหรับพัฒนารอบเกาะรัตนโกสินทร์...	ข่าวสด
11. 'สามมิตร' ปรับแผน เดินเกมซอฟต์แวร์ กกต.ชุดใหม่ลุยงาน-วิจัยจ่อคุย 20 ส.ค.	คม ชัด ลึก
12. เร่งพัฒนาอาชีพเกษตรกร 'รายย่อย'	เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

หัวข้อ : มอนซานโต้จ่ายหมื่นล้าน ชดใช้ราวन्दอล์ฟก่อมะเร็ง ประเทศไทย พุดมากเจ็บคอ?

วันที่ : เสาร์ 18 สิงหาคม 2561

ฉบับที่ : 460 หน้า : 12(เต็มหน้า)

‘มอนซานโต้’จ่ายหมื่นล้าน ชดใช้‘ราวन्दอล์ฟ’ก่อมะเร็ง ประเทศไทย พุดมากเจ็บคอ?

นับเป็นคดีประวัติศาสตร์สะท้านสะเทือนไปทั่วโลก หลัง ศาลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ สั่งให้มอนซานโต้ ผู้ผลิตสารเคมีเกษตร จ่ายค่าชดเชย 289 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราวๆ 9,619 ล้านบาท ให้แก่ นายดีเวย์น จอห์นสัน ซึ่งฟ้องร้องมอนซานโต้ เมื่อปี 2016 ว่ายาฆ่าหญ้า “ราวन्दอล์ฟ” และยากำจัดศัตรูพืช “เรนเจอร์ โปร” ที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก มีส่วนก่อมะเร็งต่อมไทรอยด์ คดีนี้ยังเป็นบรรทัดฐานสำหรับคดีที่เหลืกกว่า 5,000 คดี ซึ่งโลกที่ยื่นฟ้องผลิตภัณฑ์ของมอนซานโต้มีส่วนก่อมะเร็ง

คำตัดสินของศาลสหรัฐฯชี้ชัดเจนว่าสารเคมีเกษตรดังกล่าว มีอันตรายร้ายแรงต่อมนุษย์นั้น แต่สำหรับประเทศไทยนั้น ยังคาดหมายไม่ได้ว่าจะทำให้เกิดความเสียหายในบรรดาผู้มีอำนาจพิจารณาตัดสินแบบสารเคมีเกษตรที่เป็นพิษภัยหรือไม่

ทั้งนี้ ประเทศไทยนั้นถือเป็นผู้นำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้งยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าแมลงจำนวนมากในแต่ละปี ข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตร, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2 เม.ย. 2561) ระบุว่า ไทย นำเข้าสารกำจัดวัชพืช สารกำจัดแมลง สารป้องกันและกำจัดโรคพืช และอื่นๆ รวมปริมาณและมูลค่าระหว่างปี 2554 - 2560 ดังนี้ ปริมาณ 164,538 ตัน 134,480 ตัน 172,826 ตัน 147,375 ตัน 149,546 ตัน 160,824 ตัน 198,317 ตัน ตามลำดับ ส่วนมูลค่า 22,070 ล้านบาท 19,378 ล้านบาท 24,416 ล้านบาท 22,812 ล้านบาท 19,326 ล้านบาท 20,618 ล้านบาท และ 27,922 ล้านบาท ตามลำดับ

มูลนิธิชีววิถี หรือไบโอไทย บอกกล่าวคนไทยที่มีความอดทนต่อการรับสารพิษเข้ามาในร่างกายผ่านวิถีการกินอยู่ประจำวันว่า ประเทศไทยอนุญาตให้มีการนำเข้า “ไกลโฟเสต” สารเคมีกำจัดวัชพืชที่ก่อมะเร็งมากที่สุดโดยมีปริมาณสูงถึง 59.85 ล้านกิโลกรัม หรือคิดเป็นสัดส่วน 30.27 % ของการนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้งหมดในปี 2560

นอกเหนือจากนั้น ประเทศไทยยังอนุญาตให้นำเข้า “พาราควอต” สารพิษซึ่งมีพิษเฉียบพลันสูงและก่อโรคมะเร็งกินกันมากถึง 44.5 ล้านกิโลกรัม หรือคิดเป็นสัดส่วน 22.5% ของการนำเข้าสารเคมีทั้งหมด ทั้งๆ ที่ กระทรวงสาธารณสุขของไทย เสนอให้รัฐบาล “บิ๊กตุ” แบนหรือห้ามใช้สารพิษนี้แล้วตั้งแต่เดือน เม.ย. 2560 ที่ผ่านมา และขณะนี้ มี 53 ประเทศทั่วโลกที่แบนและประกาศแบนไปแล้วทั้งยุโรป จีน เวียดนาม แม้แต่กัมพูชา และลาว ก็ยังก้าวไกลกว่าไทยแบนไปแล้วเช่นกัน

ไบโอไทย ยังระบุสารพิษอีกชนิดคือ “คลอร์ไพริฟอส” ซึ่งเป็นยาฆ่าแมลงที่เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) พบว่าตกค้างมากที่สุดในผักและผลไม้ ซึ่งล่าสุดศาลสหรัฐฯ เพิ่งสั่งให้ EPA แบนสารเคมีดังกล่าว โดยประเทศไทย มีการนำเข้า 3.33 ล้านกิโลกรัม มากที่สุดในกลุ่มสารเคมีกำจัดแมลง สารพิษนี้ส่งผลกระทบต่อสมองทารกและเด็กอย่างถาวร กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอให้กรมวิชาการเกษตร ไม่ต่อทะเบียน และเสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายสั่งแบน แต่กลับถูกเพิกเฉย

กล่าวสำหรับคดีดังกล่าว โจทก์คือชายผิวดำ ดเวย์น จอห์นสัน อายุ 46 คู่ผอ่ลูก 3 อาศัยอยู่ที่ Bay Area ซึ่งกำลังป่วยหนักด้วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ระยะสุดท้าย ซึ่งหมอได้ให้การรักษาดูแลมาตั้งแต่ปีที่แล้ว และแพทย์วินิจฉัยเมื่อปีที่แล้วว่า เขาจะอยู่ได้อีกแค่ 6 เดือน กลุ่มทนายความของเขา ประกอบด้วย บุตรชายคนโตของโรเบิร์ต เอฟ.เคนเนดี ซึ่งเป็นนักกฎหมายจบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและเป็นผู้ทนายความด้านสิ่งแวดล้อม ได้ยื่นคำร้องต่อศาลให้รับพิจารณาคดีเพราะโจทก์มีชีวิตเหลืออยู่ไม่กี่ปี

ผู้พิพากษาของศาลแคลิฟอร์เนีย ที่ซานฟรานซิสโกคือ Curtis Karnow ได้เร่งคดี และชี้แนะแก่คณะลูกขุนว่า ไม่เพียงพิจารณาว่า ยาฆ่าหญ้าของบริษัทมอนซานโต้ เป็นสาเหตุให้นายจอห์นสัน จอห์นสัน เป็นโรคมะเร็งร้ายแรง หลังจากที่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าในช่วงปี 2012-2014 จนเป็นโรคมะเร็งในปี 2014-2015 แต่ศาลยังให้คณะลูกขุนพิจารณาด้วยว่า บริษัทได้ละเลยหรือปิดบังการเตือนผู้บริโภคถึงภัยร้ายแรงนี้ด้วยหรือไม่

ในสำนวนยื่นฟ้องของดเวย์น ได้กล่าวโทษมอนซานโต้ว่า ได้มีการบิดเบือนข้อมูล และโจมตีเป็นขบวนการบรรดากฎหมายที่เบียดเบียนถึงอันตรายของสารเคมีในยาฆ่าหญ้า ถึงขนาดทุ่มเทรณรงค์เป็นเวลากว่าทศวรรษเพื่อให้ชาวสารเท็จโดยมีเป้าหมายว่าหน่วยงานของรัฐบาลต่างๆ ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ และผู้บริโภค ว่ายาฆ่าหญ้าของมอนซานโต้มันปลอดภัย

นายดีเวย์น เคยทำงานที่โรงเรียนประจำเขตของรัฐแคลิฟอร์เนีย ในตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลสนามหญ้าของโรงเรียน เขาเริ่มมีผื่นขึ้นที่ผิวหนัง และหมอวินิจฉัยว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิดนอน-ฮอดจกินส์ เมื่อปี 2557 ขณะอายุ 42 ปี

ทนายของเขา กล่าวว่า ลูกความนี้เป็นมะเร็งหลังจากฉีดพ่นราวन्दอล์ฟ กับ เรนเจอร์โปร ยาปราบวัชพืชอีกยี่ห้อของมอนซานโต้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

หัวข้อ : มอนซานโต้จ่ายหมิ่นล้าน ชดใช้ราวन्द็อพก่อมะเร็ง ประเทศไทย พุดมากเจ็บคอ?

วันที่ : เสาร์ 18 สิงหาคม 2561

ฉบับที่ : 460 หน้า : 12(เต็มหน้า)

โต ในปริมาณมาก หลายครั้งที่ล้มล้มสารเคมี และมีครั้งหนึ่งที...

มอนซานโต้ประกาศยื่นอุทธรณ์คำตัดสิน เพื่อปกป้อง...

พิษภัยของไกลโฟเซต สารเคมีหลักในยาฆ่าหญ้าที่มีชื่อ...

ขณะที่องค์การวิจัยนานาชาติด้านมะเร็งขององค์การ...

ทั้งนี้ มอนซานโต้ปฏิเสธมาตลอดว่า ไกลโฟเซตไม่เกี่ยวข้อง...

มอนซานโต้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1901 ในเมืองเซนต์หลุยส์ รัฐ...

นอกจากนี้ ยังผลิตดีดีที ซึ่งเป็นยาฆ่าแมลงที่เป็นผลิตภัณฑ์...

ส่วนราวन्द็อพ ก็กำเนิดในปี 1976 หลังจากนั้นไม่นาน



มอนซานโต้ วิเริ่มพืชตัดต่อพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) โดยทำให้พืช...

สำหรับประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2561 คณะกรรมการ...

ทั้งนี้ Thai-PAN ระบุว่า หลังจากยอมมาได้ 2 เดือนเต็มๆ...

ในคำสั่งแต่งตั้ง ซึ่งมอบหมายให้รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี...

ที่น่าแปลกใจคือ ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้สั่งการให้...



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : เสาร์ 18 สิงหาคม 2561

จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

ฉบับที่ : 460 หน้า : 12(เต็มหน้า)

หัวข้อ : มอนซานโต้จ่ายหมื่นล้าน ชดใช้ราวนดื้อพอก่อนมะเร็ง ประเทศไทย พุดมากเจ็บคอ?

ประชุม 3 กระทรวง ได้ยืนยันมติเดิมของคณะกรรมการสารพิษที่มีความเสี่ยงสูง ให้มีการแบนพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต แต่ก็ยังมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง

สิ่งที่เกิดขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ชอบมาพากลบางประการ และมีคำถามถึงรัฐบาล “บิ๊กตู่” และคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่า จะตัดสินใจปกป้องชีวิตสุขภาพของประชาชนคนไทยหรือไม่? เพราะบรรพบุรุษที่ชัดเจนในเวลานี้ก็คือการแบนสารเคมีเกษตรอันตรายที่ถูกกล่าวถึงออกไปเรื่อยๆ.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

หัวข้อ : สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมลงนามกับ 5 หน่วยงาน พัฒนาระบบประกันภัยพืชผลเกษตร

วันที่ : เสาร์ 18 สิงหาคม 2561

ฉบับที่ : 1703 หน้า : 14(บนขวา)

สมาคมประกันวินาศภัยไทย > ร่วมลงนามกับ 5 หน่วยงาน > พัฒนาระบบประกันภัยพืชผลเกษตร

นายจิรพันธ์ อัคระธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการเป็นผู้บริหารจัดการความเสี่ยงภัยธรรมชาติด้านการเพาะปลูกให้กับเกษตรกรในโครงการประกันภัยข้าวนาปี มาตั้งแต่ปี 2554 และได้มีการพัฒนาระบบการประกันภัยข้าวนาปีมาโดยตลอด ทั้งรูปแบบและวิธีในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงื่อนไขความคุ้มครอง การคิดค่าเบี้ยประกันภัย รวมถึงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้มีการพัฒนาระบบการเชื่อมข้อมูลการทำประกันภัยข้าวนาปี กับ ธ.ก.ส. และเชื่อมข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และรายงานข้อมูลความเสียหายรายแปลงในพื้นที่ที่รัฐประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ กับกรมส่งเสริมการเกษตร จึงทำให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์พร้อมในการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ให้กับเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบออนไลน์เคลม แอปพลิเคชัน “มะลิ” สำหรับเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะการประกันภัย และสถานะการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ง่ายและรวดเร็ว ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย ซึ่งจากการมุ่งมั่นพัฒนาระบบการประกันภัยในโครงการประกันภัยข้าวนาปี ทำให้สมาคมฯ สามารถดำเนินการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ให้กับเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลเพื่อเป็นเครื่องมือให้กับเกษตรกรสามารถบริหารจัดการ

ความเสี่ยงนั้นยังเป็นสิ่งจำเป็นและต้องได้รับการพัฒนาระบบการประกันภัยอย่างต่อเนื่อง เช่น วิธีการประเมินความเสี่ยงภัยโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม ที่ภาครัฐได้ให้การสนับสนุนอยู่แล้ว และสอดคล้องกับความเสียหายกับเกษตรกรในแต่ละเขตพื้นที่ ซึ่งอยู่ในโซนความเสี่ยงภัยที่แตกต่างกัน จึงเป็นที่มาของการลงนามบันทึกความเข้าใจ ในโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลการเกษตรของประเทศไทย

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการวิจัยนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ร่วมกันศึกษาและพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลการเกษตรที่เหมาะสมและครอบคลุมเกษตรกรส่วนใหญ่ทั่วประเทศ ตลอดจนศึกษาบทบาทที่เหมาะสมของภาครัฐในการผลักดันการพัฒนาตลาดประกันภัยพืชผลที่ยั่งยืนของประเทศ และร่วมกันนำระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตรที่พัฒนาไว้ไปทดลองใช้จริงในพื้นที่นำร่องกับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนต่อไป ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะนำมาซึ่งองค์ความรู้ และงานวิจัย เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ และนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมในการนำไปใช้จริงได้ต่อไป โดยมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งผลที่จะได้รับจากโครงการวิจัยนี้คือ 1.ระบบประกันภัยพืชผลทางการเกษตรที่ครอบคลุมและยั่งยืนขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับ

คุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพิ่มเสถียรภาพทางการเงินให้เกษตรกร ตลอดจนลดภาระทางการคลังของรัฐบาลในระยะยาว 2.ระบบฐานข้อมูลภาคเกษตรที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยต่อยอดให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เกษตรกรได้หลากหลายมากขึ้น และ 3. mobile application ที่ครบวงจรขึ้น ทั้งในการส่งเสริมให้เกษตรกรไทยเป็นทั้งผู้สร้างข้อมูลที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และผู้ใช้ข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการข้อมูลภาคเกษตร ไปพร้อมๆ กับการเข้าถึงข้อมูล เทคโนโลยีและบริการทางการเงินอย่างยั่งยืนของเกษตรกรไทย ทั้งนี้ การร่วมมือข้างต้นมีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งจากการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทยเชื่อมั่นว่าการศึกษาร่วมกันจะสามารถนำมาใช้นำเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยพืชผลที่เหมาะสมและครอบคลุมพืชเศรษฐกิจหลากหลายชนิด สอดคล้องกับนโยบายรัฐ และนำไปสู่การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผลที่ยั่งยืน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทยได้อย่างแน่นอน

เดินหน้า พ.ร.บ.เกษตรกรรมยั่งยืน ลุ้น สนช.เห็นกฎหมายสู่การปฏิบัติ

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชราชาขับเคลื่อนกิจกรรมไปสู่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ผ่านการระดมความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

มันใจนี่คือคำตอบสุดท้ายของการขับเคลื่อนภาคการเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบที่สุดและยั่งยืนที่สุด แนวคิดและวิธีการทำเกษตรในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศไทย ได้เกิดขึ้นเป็นเวลานานแล้ว ในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยรูปธรรมของการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในประเทศไทย เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ระหว่างปี พ.ศ.2526-2527 ซึ่งขณะนั้นเกษตรกรต้องประสบปัญหาราคาสินค้าตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง และขาดทุนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยว เกษตรกรบางกลุ่มเริ่มตระหนักและรวมตัวกันเพื่อหาทางออกจึงพัฒนารูปแบบการเกษตรสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา หลายภาคส่วนมีความพยายามผลักดันให้เกิดกฎหมายที่กำกับดูแลการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นการเฉพาะ แต่ด้วยนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลที่ผ่านมา ยังมุ่งเน้นการเกษตรเชิงพาณิชย์อยู่มาก ทำให้การผลักดันกฎหมายเกษตรกรรมยั่งยืนยังไม่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม

แต่รัฐบาลชุดปัจจุบัน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ที่จะป็นหัวใจ

สำคัญในการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่สะสมมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคีเครือข่ายจึงได้เร่งผลักดันให้เกิด พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อเป็นกลไกและเครื่องมือในการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนที่ชัดเจน ทั้งการกำหนดนโยบาย กำกับดูแล รวมถึงการประสานและบูรณาการภารกิจระหว่างหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นย้ำว่า เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยที่แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 73 มาตรา 75 ประกอบกับมาตรา 65 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ที่ประเทศไทยมีข้อผูกพัน ประกอบกับระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีเกษตรกรรมที่เอื้ออำนวยต่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และดำรงรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม ตลอดจนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ให้กับเกษตรกรและสังคมไทย การพัฒนาและส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยการทำงานในเชิงระบบเป็นองค์รวมและต่อเนื่อง

ตลอดจนต้องกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาจากการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง และเพื่อให้เกิดระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในทุกระดับ และทุกภาค



วิวัฒน์ ศัลยกำธร
รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วน ดังนั้นเพื่อให้มีกลไกที่เอื้อต่อการพัฒนาและส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและเพื่อแปลงนโยบายด้านเกษตรกรรมยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และนิเวศของแต่ละชุมชนจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งผมเชื่อว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทำให้สามารถนำไปแก้ไขปัญหาการพัฒนาการเกษตรต่างๆ ได้อย่างยั่งยืนและแท้จริง



พร่องน้ำเขื่อนใหญ่รับ'เบบินคา' 'น่าน-พะเยา'เฝ้าระวังใกล้ขีด

กรุงเทพธุรกิจ ● “กฤษฎา” เผยสั่งกรมชลฯ
เร่งพร่องน้ำเขื่อนใหญ่รับพายุเบบินคา กำชับ
ภาคเหนือตอนบน-ล่าง จับตาสุ่มน้ำน่าน
“3จังหวัด” สั่งเฝ้าระวังใกล้ขีด

จากกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือน
พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเตรียมรับมือพายุ
ไซร่อนเบบินคาในช่วงระหว่างวันที่17-19ส.ค.นี้
ซึ่งจะเคลื่อนผ่านทางด้านตะวันออกของ จ.น่าน
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ล่าสุดได้กำชับ
กรมชลประทานพร่องน้ำออกจากเขื่อนขนาดใหญ่
ที่มีน้ำเกินเกณฑ์เก็บกักให้มากขึ้น รวมถึงเร่ง
ผลักดันน้ำที่ระบายออกมาลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุด
นอกจากนี้ให้พร่องเขื่อนขนาดกลางที่มีน้ำเกิน
80% โดยให้ทุกพื้นที่ร่วมกับกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ช่วยเหลือประชาชน เกษตรกร พื้นที่รับน้ำ
ท้ายเขื่อนให้มีผลกระทบน้อยที่สุด เพราะอยู่
ในช่วงฤดูฝนเต็มตัว

ด้านนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดี
กรมชลประทาน กล่าวว่า ล่าสุดได้ประสานกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
และตอนล่าง หลังจากสถานการณ์ในลุ่มน้ำน่าน

ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนที่ตกหนักมาก ล่าสุด
ในพื้นที่ จ.น่าน หลายอำเภอมีปริมาณฝนสะสม
201-370 มม. รวมทั้งมีอาคารชลประทานได้รับความ
เสียหาย ในเบื้องต้นสำนักงานชลประทาน
ที่ 2 ได้ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าไปประสานกับ
หน่วยงานจังหวัดน่านเพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือ
อย่างเร่งด่วน

ส่วนสถานการณ์จ.พะเยา มีฝนตกหนัก
ในเขต อ.ปง เขตติดต่อจังหวัดน่าน ฝนสะสม
80-90 มม. ขณะนี้ยังไม่เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ ซึ่ง
ได้ประสานงานกับทางปภ.พะเยาอย่างต่อเนื่อง
ผู้ว่าราชการ จ.พะเยา ได้สั่งการให้ติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่
ที่ฝนตกเกิน 80 มม. น้ำในอ่างขนาดกลาง
3 แห่ง มีปริมาณเก็บกัก อยู่ระหว่าง 57-70%
น้ำในลำน้ำธรรมชาติยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตลิ่ง
2.30ม. ในขณะนี้ทางโครงการได้ติดตาม
สถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
และได้เตรียมเครื่องสูบน้ำจำนวน 5 เครื่อง
รถบรรทุกจำนวน 9 คัน เพื่อช่วยเหลือหาก
เกิดอุทกภัย สำหรับ จ.เชียงราย สำนักงาน
ชลประทานที่ 2 ได้เพิ่มระดับการเฝ้าติดตาม
สถานการณ์น้ำเป็นระดับที่ 3 แล้ว

ลุยปุ๋ยสั่งตัดเห็นผลจริงหากใช้ตามคำดิน

จากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเกษตรประชารัฐ เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผ่าน 2 โครงการ หนึ่งในนั้นคือ โครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร นายฤทธิชัย ภูมราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเรื่องขับเคลื่อน “โครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร” เพื่อเป็นกลไกที่จะปฏิรูปการให้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร ให้ใช้ปุ๋ยสูตรที่มีธาตุอาหารพืชเหมาะสม ตามคำการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชที่มีอยู่ในดินแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้อีกเพิ่มขึ้น

น.ส.ดุจดเดือน ศตะนาวัน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกพืชส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับสภาพดิน และชนิดพืช หลายรายใช้ปุ๋ยมากเกินไปจนสิ้นเปลือง ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น กระทรวงเกษตรฯจึงได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริม

การเกษตร กรมวิชาการเกษตร โดยผศ.กมลทิพย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขับเคลื่อนขยายผล “โครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร” มีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2561-2563) โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ที่จังหวัด



ความจำนงและสนใจที่จะเข้าโครงการแล้วกว่า 202 แห่ง จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวน 500 แห่ง ขณะนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เร่งขยายผลโครงการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง อาทิ มอบความรู้เกี่ยวกับข้อมูลชุดดิน การใช้แผนที่ดิน การวิเคราะห์ดินแก่สมาชิก การเก็บตัวอย่างดินส่งตรวจ การใช้ชุดวิเคราะห์ดินอย่างง่าย และการส่งมอบใบยูนิตลงพื้นที่เพื่อวางแผนการให้บริการผสมปุ๋ยและสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร เป็นต้น

ความคืบหน้า ณ ขณะนี้ได้มีการดำเนินการ

มอบให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ดินและปุ๋ย โดยในปี 2561 นี้ ได้ดำเนินการจัดอบรมด้วยกันทั้งหมด 6 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 จัดที่จังหวัดแพร่ รุ่นที่ 2 ที่จังหวัดปทุมธานี รุ่นที่ 3 ที่จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 4 ที่จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 5 ที่จังหวัด



คคม ที่ผ่านมา ปัจจุบัน สุราษฎร์ธานี มีสถาบันเกษตรกร และรุ่นที่ 6 ที่จังหวัดสงขลา โดยหลักสูตรในการอบรม ประกอบด้วย การขับเคลื่อนโครงการผ่านสถาบันเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ การแปลผลข้อมูลดินและการใช้แผนที่ดิน โดยกรมพัฒนาที่ดิน การให้บริการปุ๋ยสั่งตัดที่มีคุณภาพในสถาบันเกษตรกร โดยกรมวิชาการเกษตร บรรยายการสนับสนุนสินเชื่อตามโครงการ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รู้จักดิน ปุ๋ย และการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง โดยทีมปุ๋ยสั่งตัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการตรวจ pH และ NPK ในดินแบบรวดเร็ว การแปลผลคำวิเคราะห์และแนะนำการใช้ปุ๋ยตามคำวิเคราะห์ดิน โดยทีมปุ๋ยสั่งตัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับทีมศูนย์จัดการ





ดินและปุ๋ยชุมชน (คตปช.) กรมส่งเสริมการเกษตร
“โครงการจัดหาปุ๋ยสั่งตัดมุ่งปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรให้เหมาะสม แม้มันให้
เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือชุดดิน
และตรงตามความต้องการธาตุอาหารของพืช
สามารถช่วยแบ่งเบาต้นทุนปุ๋ยได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ทั้งยังได้ปุ๋ยที่มีอาหารพืชเหมาะสมตามค่า
วิเคราะห์ธาตุอาหารพืชที่เป็นปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม
ก่อนอื่นเกษตรกรต้องมีการวิเคราะห์ดินรายแปลงเพื่อ
เป็นข้อมูลใช้ในการจัดหาปุ๋ยสั่งตัดให้เหมาะสมกับดิน
และตรงชนิดพืช อนาคตคาดว่า ปุ๋ยสั่งตัดจะช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ กระสอบละ
100-300 บาท หรือตันละ 3,000-4,000 บาท หรือ
ไม่น้อยกว่า 500 บาท/ไร่ และยังทำให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพและปริมาณผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้นด้วย”.

จอณาผู้เสียหาย'สารเคมี'3ชนิด ร้องศาลเอาผิดกก.วัตถุอันตราย

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี เปิดเผยถึงการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้มีการแบนสารเคมี 3 ชนิด คือพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต ซึ่งจากข้อมูลใหม่เห็นว่าควรจะมีการแบนสารเคมีทั้งหมด ว่า เบื้องต้นภาคประชาชนจะมีการดำเนินการใน 3 เรื่องเพื่อเรียกร้องคือ 1.มูลนิธิชีววิถี และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จะมีการรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบจากสารเคมีทั้ง 3 ชนิด เพื่อฟ้องร้องคณะกรรมการวัตถุอันตรายต่อศาลปกครองกรณีมีมติไม่แบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ตามมติของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งอยู่ระหว่างการหาข้อมูลและรวบรวมรายชื่อ คาดว่าจะใช้เวลา 2 สัปดาห์จะสามารถทำการฟ้องร้องได้ และจะฟ้องประเด็นไม่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตรายฯ และยังขัดต่อกฎหมายมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญาที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายไม่ปฏิบัติตามมติของกระทรวงสาธารณสุข 2.ได้รับข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ในการตัดสินมติไม่ชอบมาพากลของคณะกรรมการวัตถุอันตราย โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม จะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงข้อมูลดังกล่าว และหลังจากแถลงคาดว่าใน 1-2 วันนี้จะสามารถเปิดข้อมูลต่อประชาชน เพื่อให้ประชาชนดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ Thai-Pan 3.การจับตามองคณะกรรมการชุดใหม่ ชื่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงที่ นายกฯแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง โดยขอให้คณะกรรมการรายงานผลการประชุมต่อ นายกฯภายใน 60 วัน

“คณะกรรมการชุดใหม่ ถูกมองว่าเป็นคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นการยื้อ

เวลาการแบน สารพิษทั้ง 3 ชนิด โดยขอให้คณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลต่อนายกฯภายใน 60 วัน ซึ่งต้องมาจากการประมวลข้อมูลจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร นายกฯซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเองต้องเป็นผู้รับผิดชอบ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่โลกมีการแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิด เห็นได้จากการที่สหรัฐอเมริกาได้มีการตัดสินใจให้บริษัทสารเคมีชุดใช้ค่าเสียหายให้ผู้ป่วยมะเร็ง ที่มีหลักฐานชัดเจนว่าเกิดจากสารเคมีของบริษัทนั้น แต่กลับมีการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาซึ่งในคณะกรรมการมีมีกลุ่มของผู้สนับสนุนให้มีการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด และมี 3 คนที่ชัดเจนว่ามีความสัมพันธ์กับบริษัทผู้ผลิตซึ่งเราจะเปิดเผยในวันที่ 20 สิงหาคมนี้” นายวิฑูรย์กล่าว และว่า คณะกรรมการชุดใหม่ต้องตัดสินด้วยความโปร่งใส ซึ่งต้องมีความรอบคอบไม่ให้เกิดการตัดสินใจที่รีบร้อนของคณะกรรมการวัตถุอันตราย และเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ต้องออกมาแสดงจุดยืนเรื่องนี้ด้วย

ด้าน ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวว่า ในวันที่ 18 สิงหาคม เวลา 17.00 น. จะมีการแถลงข่าวร่วมระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเครือข่ายเกษตรกร ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข สนับสนุนการแบนสารพิษที่มีความเสี่ยงสูง และทางเลือกของเกษตรกร ณ ดิกล้านนิบาตสหกรณ์ ถนนพิจัย เขตดุสิต ซึ่งก็จะทำให้เห็นชัดเจนว่า สารเคมีนี้อันตราย และทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คิดเห็นเช่นเดียวกัน ก็ต้องมาดูว่าในวันที่ 22 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง เป็นชุดที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้น ว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไร

กรุงเทพธุรกิจ ● “สมคิด” ตรวจการบ้าน
กระทรวงเกษตรฯ ปลายเดือนส.ค.นี้
พร้อมขอแผนฟื้นฟูพักหนี้เกษตรกร-
พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ขณะ
ที่ ธ.ก.ส. เดินหน้าแจ้งรายละเอียดแล้ว มั่นใจ
ทำได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

นายลักษณ์ วัจนานวัช รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปิดเผยว่า ช่วงปลายเดือนส.ค.นี้ นายสมคิด
จตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทาง
มาเยี่ยมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อติดตามความคืบหน้าแผนฟื้นฟู
เกษตรกร 3.81 ล้านครัวเรือน ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี ที่ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.)
พักดอกเบี้ยเงินต้นให้

โดยนายสมคิดจะให้แนวทางดังกล่าว
และจะให้กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการ
ไปทิศทางใดด้วย ซึ่งเบื้องต้นนายฤๅ
บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ
เห็นว่าแผนฟื้นฟูดังกล่าวต้องสอดคล้อง
กับการปฏิรูประบบการผลิตทางด้าน
การเกษตรเพื่อสร้างสมดุลในระหว่างอุปทาน
และอุปสงค์ในสินค้าเกษตรแต่ละชนิด

ส่งทำแผนเพิ่มผลผลิต หลัง'พักหนี้เกษตรกร'

ตั้งแต่เริ่มการเพาะปลูก จนถึงการทำตลาด
เพื่อจัดจำหน่าย และสอดคล้องกับนโยบาย
ไทยนิยมยั่งยืน ที่กระทรวงเกษตรฯ
ได้ดำเนินการ 2 แผนงาน คือแผนงาน
ยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิต
ภาคการเกษตร เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด

สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานแนวทาง
พัฒนาและฟื้นฟูเกษตรกรที่ได้รับการ
พักชำระหนี้ที่จะใช้ยอดหนี้แผนการผลิต
จำนวน 31,500 ล้านบาท ธ.ก.ส. จะจำแนก
กลุ่มเกษตรกรตามภาระหนี้เป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มหนี้ภาระหนัก และกลุ่มภาระหนี้ไม่หนัก
ซึ่งจะจัดทำเมนูทางเลือกให้แก่เกษตรกร
ส่วนในระดับอำเภอจะแต่งตั้ง
อนุกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับ
อำเภอเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนและเสนอ

อนุกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรและ
สหกรณ์ ระดับจังหวัด(อพก.)อนุมัติแผน
สนับสนุนตามกลุ่มการผลิต และติดตาม
ให้คำแนะนำ

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ
ธ.ก.ส. กล่าวว่า วานนี้ (17 ส.ค.) ได้ชี้แจง
โครงการพักหนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
เพื่อนำไปขยายผลต่อเจ้าหน้าที่ระดับ
จังหวัดและเกษตรกรที่เป็นลูกค้าต่อไป
ให้เข้าใจถึงรายละเอียดของโครงการ
ตรงกัน คาดว่าจะมีลูกค้า ให้ความสนใจ
มากพอสมควร โดยส่วนหนึ่ง และคาดว่า
จะสามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลา
ที่กำหนดไว้ ส่วนเกษตรกรรายใดที่
ไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการและสามารถ
ชำระหนี้ได้ตามสัญญา ทางธ.ก.ส. จะคืน
ดอกเบี้ยให้ 30 % เป็นอัตโนมัติ

รัฐระดมทำแผนพัฒนาโลจิสติกส์ 5 ปี

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนส่งสินค้า (กบส.) ว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร โลจิสติกส์ เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กรมเจ้าท่า จัดทำแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศว่าในช่วง 5 ปีจะทำอะไรบ้าง และช่วง 7 เดือนที่เหลือก่อนการเลือกตั้งจะได้อะไรบ้าง โดยกำชับให้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจากความพยายามของประเทศไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ธนาคารโลกปรับอันดับประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของไทยดีขึ้น 13 อันดับ มาอยู่อันดับที่ 92 จาก 160 ประเทศทั่วโลก

“ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่มาจากการเร่งโครงการลงทุนต่างๆ ผ่านรูปแบบการลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชน หรือพีพีพี ขณะที่แผนโลจิสติกส์จากนี้ไป ไม่ใช่แค่การขนส่งสินค้า ต้องการให้ไปดูห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดการคลังสินค้า คลังเก็บสินค้าเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ รวมทั้งฝากไปดูว่าสินค้าเกษตรที่จะออกสู่ตลาดต้องมีคลัง มียุ้งฉางเก็บ ซึ่งไม่ใช่เรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่เป็นเรื่องของการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ที่ต้องหารือร่วมกับภาคเอกชนว่าจะร่วมมือกันได้อย่างไร”

ทั้งนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ.ชุมพร วันที่ 21 ส.ค.นี้ สศช.จะเสนอกรอบการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (เอสอีซี) โดยมีแผนโลจิสติกส์ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้มีการสนับสนุนการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เช่น ระบบรางต้องมีอะไรบ้าง เชื่อมกันอย่างไร เส้นทางน้ำจะเป็นอย่างไร เพราะเมื่อ ครม.อนุมัติแผนก็เป็นโอกาสที่จะตั้งเรื่องของงบประมาณได้พร้อมกันนี้ได้ให้กระทรวงคมนาคมจัดทำรายละเอียดเส้นทางนำร่องสุราษฎร์ธานี-อ่าวไทยตอนบน และแผนพัฒนาเส้นทางอื่นที่มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่ท่าเรือส่งเสริมกิจกรรมท่าเรือและการขนส่งชายฝั่ง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมผ่านระบบ National Single Window เพื่อให้บริการจุดเดียวได้ครบทุกบริการและเชื่อมโยงระบบเครือข่ายด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ซึ่งขณะนี้รวมได้แล้ว 36 หน่วยงาน.

รัฐแก้หนี้นอกระบบ-ปล่อยกู้ฉุกเฉินหมีนล้าน "สมคิด"เร่งฟื้นฟูเกษตรกรปฏิรูปผลผลิต

นายพรชัย ชูระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยถึงรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเดือนก.ค.61 ว่า สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ตั้งแต่เดือน ธ.ค.59-เดือน ก.ค.61 มีนิติบุคคลยื่นคำขออนุญาตทั้งสิ้น 516 ราย ใน 67 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีผู้ยื่นคำขออนุญาตมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร และร้อยเอ็ด สำหรับสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินนั้น ทางธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้อนุมัติสินเชื่อเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ให้เป็นทางเลือกของประชาชนทั่วประเทศ เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบแทนหนี้นอกระบบ รายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดดอกเบี้ย 0.85% ต่อเดือน ณ สิ้นเดือน ก.ค.รวม 294,314 ราย เป็นเงิน 13,185 ล้านบาท จำแนกเป็นสินเชื่อที่อนุมัติแก่ประชาชนทั่วไป 275,247 ราย เป็นเงิน 12,842 ล้านบาท และสินเชื่อที่อนุมัติแก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 60 ที่มีหนี้นอกระบบ จำนวน 19,067 ราย เป็นเงิน 843 ล้านบาท

ด้านนายลักษณะ วัจนานวัช รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า ในช่วงปลายเดือน ส.ค.นี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามความคืบหน้าในแนวทางการฟื้นฟูเกษตรกรจำนวน 3.81 ล้านครัวเรือน ที่ได้รับการพักชำระหนี้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมถึงติดตามการปฏิรูประบบการผลิตทางการเกษตรของพืชเศรษฐกิจว่า กระทรวงเกษตรฯจะมีการดำเนินการไปในทิศทางใด ตั้งแต่การเริ่มเพาะปลูก จนถึงการจัดหาตลาดเพื่อการจำหน่าย.

มหาดไทย ย้ายที่ตั้งกระทรวง

ดินพื้นที่สำหรับพัฒนารอบเกาะรัตนโกสินทร์ ยื่นขอใช้ที่สนามกอล์ฟชลประทาน-ปากเกร็ด

เตรียมย้ายที่ตั้ง กระทรวงมหาดไทยเล็งพื้นที่สนามกอล์ฟชลประทาน ปากเกร็ดก่อสร้างศูนย์ราชการ □ อ่านต่อหน้า 11

● ย้าย‘มท.’ □ ต่อจากหน้า 1

ของกระทรวง รวมทุกหน่วยงานของมหาดไทยเข้าด้วยกัน เหตุเพราะพื้นที่เดิมคับแคบ แดมเก่าทรุดโทรม บดบังทัศนียภาพของวัดราชบพิธฯ อีกทั้งเป็นพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมทำได้ยาก อีกทั้งมีปัญหาเรื่องท่อจราจรสำหรับผู้มาใช้บริการ นอกจากนี้ยังถึงพื้นที่อื่นๆ ด้วย อาทิ ที่รฟม.ย่านพระราม 9 และที่ของวัดที่มีนบุรี ด้านรมว.เกษตรฯ โยนให้อธิบดีกรมชลประทานตัดสินใจ

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ตั้งกระทรวง

มหาดไทย (มท.) เตรียมหาสถานที่เพื่อก่อสร้างกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความจริง เนื่องจาก 1.กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงใหญ่ แต่เรามีพื้นที่ขนาดเล็ก มีความคับแคบของสถานที่ราชการอย่างมาก เวลาจัดการประชุมก็จะประสบปัญหาเรื่องท่อจราจร รวมถึงประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ ต้องประสบความลำบากในเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน 2.หน่วยงานของทางกระทรวงโดยเฉพาะกรมต่างๆ ต้องอยู่กระจัดกระจายกัน บางกรมมี 3 หน่วยงาน แล้วต้องกระจายไปอยู่ถึง 3 ที่ อาจทำให้การบริการประชาชนไม่สะดวกทั่วถึง ขณะที่ประชาชนเองก็ต้องเดินทางไปมาด้วยความลำบาก 3.ขณะที่พื้นที่ดังกล่าวอยู่บริเวณ

เกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งรัฐบาลจัดระเบียบและกำหนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ดังนั้น การจะขอก่อสร้างอาคารใหม่ในพื้นที่เดิมเป็นเรื่องยาก ส่วนอาคารของกระทรวงในปัจจุบันก็มีความเก่า ทรุดโทรม หลายจุดเกิดการรั่วซึม และ 4.อาคารบางหลังของกระทรวงมหาดไทยไปบดบังทัศนียภาพและความสวยงามของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามด้วย เหล่านี้จึงเป็นเหตุผลให้กระทรวงมหาดไทยต้องจัดหาสถานที่เพื่อใช้ก่อสร้างกระทรวงมหาดไทยหลังใหม่

นายนิสิตกล่าวอีกว่า ขณะนี้ มท.ทำหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ไปหลายหน่วยงานในการขอใช้ที่ดินในการก่อสร้างกระทรวงแห่งใหม่ อาทิ ที่ดินราชพัสดุ.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งอยู่ในความครอบครองของกรมชลประทาน ซึ่งใช้เป็นสนามกอล์ฟชลประทาน ที่ดินราชพัสดุบริเวณพระราม 9 อยู่ในความครอบครองของการรถไฟที่ผ่านส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ที่ตั้งอยู่ย่านพระราม 9 เขตห้วยขวาง และที่ดินของวัดในเขตมีนบุรี เป็นต้น เหตุที่เราขอที่ดินบริเวณดังกล่าวเพราะ 1.จะต้องเป็นที่ดินขนาดใหญ่เพียงพอให้ทางกระทรวงสามารถก่อสร้างอาคารและรวมศูนย์ทั้ง 6 กรมมารวมไว้ในที่เดียว เพื่อให้เป็นศูนย์ราชการขนาดใหญ่ สามารถบริหารราชการแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.การคมนาคมสะดวกทั้งต่อประชาชนและข้าราชการภายในกระทรวงด้วย ต้องอยู่ใกล้แนวเส้นทางของรถไฟฟ้า เพราะ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 18 สิงหาคม 2561

ปีที่: 28

ฉบับที่: 10125

หน้า: 1(บนขวา), 11

Col.Inch: 62.72 Ad Value: 103,488

PRValue (x3): 310,464

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: มหาดไทย ย้ายที่ตั้งกระทรวง คั้นพื้นที่สำหรับพัฒนารอบเกาะรัตนโกสินทร์ยื่นขอใช้ที่...

การย้ายกระทรวงในครั้งนี้อาจเปลี่ยนวิถีชีวิตของข้าราชการจำนวนมากไปพอสมควร และ 3.เป็นสถานที่ที่ต้องอยู่ติดริมถนนใหญ่ เมื่อก่อสร้างแล้วกระทรวงจะต้องมีความสง่างามเห็นได้อย่างชัดเจน ไม่อยู่ในจุดที่ดูเหมือนหลบๆ ซ่อนๆ ขณะที่ประชาชนต้องเดินทางมาได้อย่างสะดวกด้วย ทั้งนี้ คาดว่าจะเกิดความชัดเจนในส่วนของสถานที่ก่อสร้างกระทรวงแห่งใหม่ภายใน 1-2 เดือนนี้ เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนของการออกแบบและตั้งงบประมาณก่อสร้างต่อไป

นายนิสิตกล่าวอีกว่า และในอนาคตนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งใจให้กระทรวงแห่งใหม่เป็นศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ประชาชนสามารถมาชำระค่าไฟฟ้า ประปา หรือส่งไปรษณีย์ได้ในจุดเดียว โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วย

ด้านนายเลิศจิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เรื่องที่กระทรวงมหาดไทยทำหนังสือถึงกระทรวงเกษตรฯ เพื่อขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ ได้ส่งเรื่องไปยังกรมชลประทานให้พิจารณาตามระเบียบปฏิบัติ เพราะที่ดินเป้าหมายที่จะสร้างกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่เป็นที่ของกรมชลประทาน เมื่อเวลา 17.40 น. ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือหารือไปยังปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของกระทรวงเกษตรฯ ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เดียวที่น่าจะเป็นไปได้ เนื่องจากพื้นที่อื่นๆ ที่เคยถูกยกมาพิจารณานั้นไม่สามารถใช้พื้นที่ได้

'สามมิตร'ปรับแผน เดินเกมซอฟต์แวร์ กกต.ชุดใหม่ลุยงาน-วิษณุจ่อคุย 20 ส.ค.

“สามมิตร” ปรับแผนการเมือง ขอฟตซ์ขึ้นหลัง “บิ๊กป๊อก” ติด เบรกส่อผิดก.ม. ด้าน “วิษณุ” คุย กกต.ชุดใหม่ 20 ส.ค. ก่อนขง คสช.เคาะปม “ไพโรมารีไหวต์-แบ่งเขตเลือกตั้ง-ปลดล็อก” “บิ๊กตู่” ลั่นไม่นานไทยจะไม่ เป็นภาระของโลก **อ่านต่อหน้า 8**

สามมิตร

การออกมาเดินสายทางการเมืองของกลุ่ม สามมิตรซึ่งให้การสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่สอง ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายว่ารัฐบาลดำเนินการสองมาตรฐาน โดยให้ท้ายพวกเดียวกันแต่ กลับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดกับ ฝ่ายตรงข้าม ซึ่งล่าสุด พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่ากำลัง พิจารณาการเคลื่อนไหวของกลุ่มสามมิตร ซึ่ง อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายนั้น

วันที่ 17 สิงหาคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนนำกลุ่มสามมิตร กล่าวไว้ว่า หากอะไรที่จะ ก่อให้เกิดความยุ่งยาก สร้างความรำคาญแก่ ประชาชน เรายินดีที่จะผ่อนการเคลื่อนไหว จนกว่าอะไรจะชัดเจน แต่เราขังจะเดินทางไป รับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน ตามกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ อย่างกรณีที่เคยบอกว่าจะเปิด เผยว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ 2 เรื่อง หากเปิดเผย แล้วผิด เราก็จะไม่เปิด เพราะไม่ควรสวน ทางระเบียบกฎหมายที่ได้มีการวางเอาไว้ เรา จะเคลื่อนไหวให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ที่หลีกเลี่ยงในสิ่งที่ล่อแหลม

“การเดินสายพบประชาชนก็เพื่อสะท้อน ปัญหา เราเพียงทำหน้าที่เสมือนไปรษณีย์ เพราะ เรื่องเหล่านี้ต่างเป็นหน้าที่ของผู้แทนอยู่แล้ว ซึ่งที่ผ่านมากรรมการเมืองหลายกลุ่มก็ทำเช่น นี้ เพียงแต่ไม่ป็นข่าว แต่ถ้าการป็นข่าวของ สามมิตรนั้นก่อให้เกิดปัญหา ถูกมองว่าเกิด ความได้เปรียบเสียเปรียบ เราก็จะพยายาม หลีกเลี่ยงการป็นข่าว เช่นพยายามไม่ให้ สัมภาษณ์สื่อมวลชน หรือสัมภาษณ์ให้น้อยลง เราบอกหลายครั้งแล้วว่า เราไม่ได้เป็นเนื้อเดียว



■ เปิดงาน ■ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561” ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-26 ส.ค.นี้

กับใคร เราแค่เดินเพื่อสะท้อนปัญหาชาวบ้าน” นายสมศักดิ์กล่าว

● ปัดทหารให้ท้ายเดินสายดู

แกนนำกลุ่มสามมิตรกล่าวถึงเสียงวิพากษ์ วิจารณ์เดินสายดู ส.ส.พรรคอื่นว่า สื่อมวลชน เขียนให้ว่ากลุ่มสามมิตรทำงานมีผลงานใน ลักษณะแบบนั้น แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราไป ดูเขา อาจทำให้กระทบกระเทือนใจพรรค การเมืองอื่นๆ ได้ ส่วนที่พรรคการเมืองต่างๆ มองว่าทหารไปเข้าข้างให้กลุ่มสามมิตรมากเกินไป ในการทำกิจกรรม เขาอาจจะมองแบบนั้น แต่ความจริงไม่ใช่ เพราะทุกพรรคการเมือง ทำงานเหมือนกันหมด แต่อาจจะไม่ป็นข่าว

เหมือนกับกลุ่มสามมิตรเวลาเคลื่อนไหว ที่ผ่าน มาเราพยายามดูกฎหมายระเบียบทั้งหมดให้อยู่ ในกรอบ

“ตอนนี้เรายังไม่ป็นพรรคการเมือง ส่วนอนาคตทางการเมืองผมป็นนักการเมือง ที่ไม่เคยบอกว่าจะหยุดเล่นการเมือง เพราะ ป็นนักการเมืองตั้งแต่อายุ 25 ปี จนตอนนี้ อายุ 60 กว่าปีแล้ว และไม่เคຍบอกว่าจะหยุด เล่นการเมือง แต่จะไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะไม่มี ประโยชน์ก็เลิกตอนนั้น ส่วนกลุ่มสามมิตรจะ สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ป็นนายกรัฐมนตรี ต่อหรือไม่ ผมไม่ทราบ ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ในกลุ่ม สามมิตร” นายสมศักดิ์กล่าว

เมื่อถามว่าสามมิตรจะชัดเจนในเดือน

หน้าเลยหรือไม่ว่าจะสังกัดพรรคใด นายสมศักดิ์ กล่าวว่า คงไม่จำเป็นที่จะต้องบอกว่า วันไหน เรายังไม่ได้คุยกับผู้ก่อตั้งพรรคหลังประชารัฐเลย ส่วนนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ก็ได้คุยกันแค่เมื่อครั้งเดินทางไปประชุม ครม.สัญจรที่ จ.สุโขทัย เมื่อปลายปีที่ผ่านมานี้ ถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้พบกันเลย เพราะถ้าเป็นเรื่องการเมืองนายสมคิดจะไม่ค่อยคุย

● “เสก โลโซ” รักเฮียต้องหนุนลุงตุ๋น

วันเดียวกัน นายเสกสรรค ศุขพิมาย หรือ “เสก โลโซ” ร็อกเกอร์ชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กแสดงความเห็นทางการเมือง โดยได้โพสต์ภาพนายสมศักดิ์ เทพสุทิน แกนนำกลุ่มสามมิตร พร้อมข้อความระบุว่า “ถ้ารักเฮียให้สนับสนุน พี่สมศักดิ์ เทพสุทิน, พี่สุเทพ เทือกสุบรรณ, พี่มาร์ค อภิสิทธิ์, พี่เนวิน ชิดชอบ ฯลฯ และแน่นอนที่สุด ต้องสนับสนุนให้นายกฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดูแลบ้านเมืองไปก่อนจนกว่าจะสงบเรียบร้อยดีแล้วเราค่อยมาเลือกตั้งกัน!!”

● จ่อถกปมไพรมารี-แบ่งเขตเลือกตั้ง

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเตรียมหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดใหม่ ในวันที่ 20 สิงหาคม ว่า ส่วนตัวยังไม่ทราบว่าเป็นวันที่ 20 สิงหาคม เพราะได้ประสานไปยัง กกต. ให้เลือกวันที่สะดวกในการพูดคุย จึงยังไม่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้จะมีการหารือกันในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานนับจากนี้ รวมไปถึงเรื่องที่สำคัญ เช่น การทำไพรมารีโหวต แบ่งเขตเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวันที่ 20 สิงหาคม มีวาระงานที่จะต้องลงพื้นที่ในการประชุม ครม.สัญจร จึงอาจมีเวลาพูดคุยกันไม่ได้มากนัก ดังนั้นอาจจะหาข้อสรุปจากการประชุมกับ กกต. ยังไม่ได้ จึงอาจจะต้องมีการนัดคุยกันอีกครั้ง

“เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจึงจะนำผลการหารือมาเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้พิจารณา เช่นว่าจะทำไพรมารีโหวตในรูปแบบใด ส่วนการแบ่งเขตเลือกตั้งจะต้องดูข้อมูลต่างๆ ประกอบกันว่ามีข้อมูลพร้อมหรือไม่ก่อนที่จะออกคำสั่งมารองรับ ซึ่งสามารถทำได้ในช่วง 90 วันภายหลังจาก พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.บ.ที่มา ส.ว. ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเราต้องบริหารเวลาดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ เพื่อที่จะไม่ต้องไปเบียดกับเวลา 150 วันในการเตรียมการเลือกตั้ง รวมถึงการปลดล็อกทางการเมืองด้วย” นายวิษณุ

กล่าวและว่า หลังจากได้ข้อสรุปจากการหารือกับ กกต. ชุดใหม่แล้วก็จะมีความชัดเจนในการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 2 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธาน ซึ่งคาดว่าจะในเดือนกันยายน

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเรื่องผู้ตรวจการเลือกตั้งว่า กกต. ชุดใหม่มีอำนาจที่จะพิจารณาว่าจะดำเนินการต่ออย่างไร แต่การจะโละใหม่ทั้งหมดคงยาก เชื่อว่า กกต. ชุดใหม่จะเข้าไปในเกณฑ์เดียวกับ กกต. ชุดเก่า โดยสามารถพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ของผู้ได้รับเลือกตั้งทั้ง 616 คน หากเห็นว่าอะไรที่ควรจะต้องเปลี่ยนแปลงก็เป็นเรื่องของ กกต. ชุดใหม่ สำหรับกรณีที่จะมีการร้องคัดค้านผู้ตรวจการเลือกตั้ง กกต. ชุดใหม่จะเป็นผู้พิจารณาเช่นกัน

ส่วนที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. ระบุว่าไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในปี 2562 เพราะรัฐบาลจะใช้เทคนิคทางกฎหมายเพื่อเลื่อนออกไปอีก นายวิษณุ กล่าวว่า “ไม่ทราบเรื่องที่น่าจะสมชัยพูด แต่รัฐบาลก็ยังยืนยันว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นในปี 2562 อาจารย์สมชัยอาจจะมั่วข้อมูลลับจากทางไหนก็ได้ที่รัฐบาลกับ คสช. ไม่มี ท่านเป็นคนรู้เทคนิคเยอะ”

● กกต. ชุดใหม่เน้นสุจริต-เป็นกลาง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเช้าวันนี้ (17 ส.ค.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. พร้อมด้วย กกต. ชุดใหม่อีก 4 คน เข้าสักการะศาลพระพรหม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จากนั้นได้เข้าร่วมพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯ โดยมีเลขาธิการผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีและมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี

นายอิทธิพร กล่าวว่า พร้อมทำงานร่วมกับ กกต. อีก 4 คน อย่างเป็นเอกภาพ นับถือให้เกียรติซึ่งกันและกัน พวกเขา 5 คน จะทำงานร่วมกับสำนักงานที่ถือว่าองค์กรเป็นส่วนสำคัญอย่างซื่อสัตย์ สุจริต เดินหน้าไปด้วยกัน มีความเป็นกลาง ตรงไปตรงมา

จากนั้นช่วงบ่ายได้หารือร่วมกับ กกต. ชุดเก่า คาดว่ามีการพูดคุยเกี่ยวกับผู้ตรวจการเลือกตั้งที่เป็นช่วงรอยต่อระหว่าง กกต. ชุดเก่ากับชุดใหม่ โดยมีการดำเนินการไปแล้ว อยู่ในระหว่างรับฟังความคิดเห็นและคำคัดค้านรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งทั้ง 616 คน ก่อนที่จะพิจารณาประกาศรับรองในช่วงต้นเดือนกันยายน

มีรายงานข่าว ภารกิจสำคัญที่ กกต. ชุดใหม่ต้องเข้าดำเนินการ อาทิ การออกระเบียบและประกาศรองรับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.

และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. รวมทั้งการพิจารณาร่วมกับ คสช. และพรรคการเมืองเกี่ยวกับการแก้ไขคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/60 ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ รวมถึงการแบ่งเขตเลือกตั้งและการจัดทำไพรมารีโหวต

● “บิ๊กตุ๋น” เร่งผลิตนักวิทยาศาสตร์

ส่วนที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561” โดยมี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ หัวหน้าภาครัฐ เอกชน และเอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยนายกฯ กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า เมื่อเขารู้ว่ามางานวิทยาศาสตร์ ต้องเตรียมตัวเอง เปิดดูเกิดดูวิทยาศาสตร์คืออะไร มีกี่สาขา กี่กลุ่ม ทั้งเกิดจากธรรมชาติและสิ่งประดิษฐ์ นำข้อเท็จจริงมาพิสูจน์ คิดค้น ทำสิ่งที่เป็นไม่ได้ให้เป็นไปได้ อย่าคิดแต่สิ่งที่ใกล้ตัวเพียงอย่างเดียว และรัฐบาลทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลิตนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร ไม่อย่างนั้นคนเรียนด้านอื่นหมด หลายนคนเข้าใจว่าเป็นการเรียนที่ยากจึงไม่อยากเรียน ไปเรียนสิ่งที่ง่ายทำให้ไม่เกิดความมั่นคงในชีวิตข้างหน้า

“ได้อ่านหนังสือพิมพ์เมื่อเช้าบอกเด็กไทยใช้เวลาเล่นเกมมากกว่าหลายชั่วโมงต่อวัน แบบนี้ไม่ได้ อย่างประเทศฝรั่งเศสทำไมเขาจึงคิดได้โดยห้ามเด็กตั้งแต่มัธยมปีที่ 1 ใช้โทรศัพท์มือถือครึ่งวัน ทำไม่ถึงทำได้ แล้วทำไมประเทศไทยถึงคิดไม่ได้” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวตั้งคำถาม

● ยืนยันไทยจะไม่เป็นภาระของโลก

นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า ปัญหาจากราชในขณะนี้รัฐบาลพยายามแก้ทุกอย่าง ทำรถไฟฟ้า คนที่ไม่ใช้ก็บ่นว่าสร้างทำไม 4-5 สายในเวลาเดียวกัน แล้วแต่ก่อนทำไมไม่สร้าง ซึ่งการสร้างนั้นเพื่อลดการใช้รถส่วนตัว ถ้ามันสร้างง่ายสร้างได้ทุกรัฐบาลแล้ว รัฐบาลนี้เร่งสร้างเร่งทำสัญญา แต่ปัญหาคือที่ดินของประชาชนที่ต้องเวนคืนและต้องมีการแก้กฎหมายผังเมือง เรื่องนี้จะไม่พยายามทำเต็มที่ ไม่ได้แก้ตัวให้ใคร อยากรู้ให้นักวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ คิดอะไรใหม่ๆ เพื่อคนไทย อยากรู้ให้คิดต่อไป ไม่อย่างนั้นสมองจะเป็นอัลไซเมอร์ แต่อย่าคิดใกล้ตัวเพราะจะติดกับดักตัวเอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงท้ายนายกฯ กล่าวกับเอกอัครราชทูตที่มาร่วมงานว่า ขอเวลาให้แก่

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 18 สิงหาคม 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6092

หน้า: 1 (ล่าง), 8

Col.Inch: 178.47 Ad Value: 392,634

PRValue (x3): 1,177,902

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'สามมิตร' ปรับแผน เดินเกมซอฟต์แวร์ กกต.ชุดใหม่ลุยงาน-วิจัยจ่อคุย 20 ส.ค.

ประเทศไทย อีกไม่นานประเทศไทยจะเหมือนกับประเทศอื่น และจะเข้มแข็งไปด้วยกัน จะไม่ทำประเทศไทยเป็นภาระของโลก แต่จะปรับประเทศไทยให้เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ เป้าหมายที่สำคัญรัฐบาลนี้

● เลี้ยงขอบคุณทีมช่วย 13 หมูป่า 6ก.ย.

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการจัดงานเลี้ยงขอบคุณทีมงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือนักฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมีจากถ้ำหลวง วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย ซึ่งเลื่อนจากกำหนดการเดิมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อ "รวมใจเป็นหนึ่งเดียว" ว่า ที่ประชุมได้หารือและเห็นตรงกันว่า จะจัดงานในวันที่ 6 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 18.00-21.00 น. ที่พระลานพระราชวังดุสิต ซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดงานเลี้ยงขอบคุณเดิมที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังพระราชทานอาหารเลี้ยงผู้ร่วมงาน และที่รัฐบาลเตรียมไว้ มีการแสดงดนตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสื่อถึงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว ความสามัคคีในการทำงานช่วยเหลือโดยไม่มีพรมแดน เชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งกิจกรรมจะเน้นความเรียบง่ายและประหยัด

นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า รัฐบาลจะออกบัตรเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมปฏิบัติงานทุกฝ่าย และดูเรื่องการเดินทางไป-กลับของผู้ร่วมงาน ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในเรื่องที่พัก ซึ่งกระทรวงมหาดไทยรายงานว่าจะมีผู้ร่วมงานประมาณ 61,000 คนจาก 53 จังหวัด รวมทั้งชาวต่างประเทศที่อยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประมาณ 300 คน สื่อมวลชนในส่วนที่ทำงานในพื้นที่ จ.เชียงราย และสื่อที่จะมาทำข่าวในงานวันดังกล่าวประมาณ 8,000 คน ทั้งนี้จะเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาประชุมสรุปภาพรวมการจัดกิจกรรมทั้งหมดอีกครั้งในวันที่ 29 สิงหาคม

● ย้ายมหาดไทยไปอยู่ปากเกร็ด

มีรายงานข่าวแจ้งว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้ที่ดินราชพัสดุในพื้นที่ บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี แปลงสนามกอล์ฟชลประทาน ซึ่ง

อยู่ในความครอบครองของกรมชลประทาน และปัจจุบันใช้ประโยชน์เป็นสนามกอล์ฟ เพื่อก่อสร้างกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ประกอบกับความแออัดคับแคบทำให้ส่วนราชการหลายแห่งย้ายสถานที่ปฏิบัติงานออกไปในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ต้องประสบกับปัญหาความแออัดเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีอาคารสิ่งก่อสร้างบางหลังในกระทรวงมหาดไทยบดบังทัศนียภาพอันงดงามของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก จึงจำเป็นต้องมีการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

● ปชป.ไม่ขอพบบิ๊กตู่สัญญาชุมนุมพร

นายธีระชาติ ปางวิฬหรัักษ์ อดีตส.ส.ชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (क्रम.สัญจร) ที่ จ.ระนอง และชุมพร ในวันที่ 20-21 สิงหาคมนี้ ว่า เบื้องต้นทางจังหวัดจะเชิญตนและนักการเมืองคนอื่น ๆ ไปร่วมต้อนรับและพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีด้วย แต่ยังไม่มีการเชิญอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้หากมีการเชิญมาจริง จะไม่ไป เพราะตนอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 3 อ.หลังสวน และ อ.สวี ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่ประชุมक्रम. ยกเว้นมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเขาจะเดินทางไปเอง

“เมื่อนายกฯ ลงมาใน จ.ชุมพรแล้ว สิ่งใดที่ค้างคาอยู่ก็มาจะได้รับการขับเคลื่อนดำเนินการให้คืบหน้าไปบ้าง โดยเรื่องของท่าอากาศยานชุมพร ที่ อ.ปะทิว จ.ชุมพร คิดว่าน่าจะได้ร่วมเวทีใหม่” นายธีระชาติกล่าว

ด้านนายสรวิศ อ่อนละมัย อดีต ส.ส.ชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เขาไม่ได้เชิญให้ไปพบกับนายกฯ และครม. แม้เชิญก็ไม่ไป เพราะไม่อยู่ในพื้นที่เนื่องจากติดภารกิจ อย่างไรก็ตามน่าจะมีความเป็นไปได้ไปอยู่โรงเรียนเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตร แต่ไม่ใช่ว่าการประท้วง เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลอยู่ ส่วนเรื่องสนามบินก็อยากให้มีการขยายสนามบินชุมพร

ขณะที่นายชุมพล จุลใส อดีต ส.ส.ชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตแกนนำกลุ่มกปปส. กล่าวว่า เมื่อครม.มาสัญจรที่ จ.ชุมพร ประชาชนก็ตั้งใจจะไปต้อนรับอยู่แล้ว เพราะนายกฯ และครม.จะได้มาดูปัญหาความเดือด

ร้อนของประชาชนด้วยตัวเอง ในส่วนของตนทางจังหวัดยังไม่มีการเชิญให้ไปร่วมต้อนรับ และตอนนี้สภาพร่างกายก็ยังไม่สะดวก คงไม่ไป

● ซีพี “ประวิตร” พันคตช. แคล้สร้างภาพ

ด้าน น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ อดีต รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานปราบโกง พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีคำสั่งปลด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาคตช. (คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ) ว่า การที่มีคำสั่งปลด พล.อ.ประวิตร พ้นที่ปรึกษาอรรถดัตตัง โงง ส่วนตัวเห็นว่าผู้ปลดน่าจะได้ประโยชน์จากการแสดงออกครั้งนี้ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่รัฐบาลว่าได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการปราบปรามคอร์รัปชัน

“แต่ถ้าคิดอีกมุมหนึ่ง การลงนามในครั้งนี้ถือเป็นการแก้แค้นหรือไม่ เพราะ พล.อ.ประวิตรเองก็ยังปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญอื่นๆ อีกมากมายตามปกติ ดังนั้นการปลดหรือไม่ปลด พล.อ.ประวิตรออกจากที่ปรึกษาอรรถดัตตัง โงง จึงไม่ส่งผลใดๆ กับข้อกล่าวหาของ พล.อ.ประวิตรและการให้ความสำคัญกับนโยบายการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลแต่อย่างใด” น.อ.อนุดิษฐ์กล่าว

● ศาลรับฟ้องวัฒนา-กักริโก่งบ้านเอื้อ

ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ถ.แจ้งวัฒนะ ศาลนัดฟังคำสั่งคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรของกรมเคหะแห่งชาติ หมายเลขดำ อม.42/2561 ที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายวัฒนา เมืองสุข อายุ 60 ปี อดีต รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ยุครัฐบาลทักษิณ 2 และแกนนำพรรคเพื่อไทย, นายมานะ วงศ์พิวัฒน์ อดีตกรรมการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) นายพรพหม วงศ์พิวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจก่อสร้างที่พักอาศัย, นายอภิชาติ หรือเสี้ยม เบียง จันทรสกุลพร นักธุรกิจค้าข้าวรายใหญ่ พร้อมพวกเป็นจำเลยที่ 1-9

องค์คณะพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาจึงให้ประทับรับฟ้องไว้พิจารณาเพื่อมีคำพิพากษาต่อไป

ขณะเดียวกัน ศาลได้นัดฟังคำสั่งคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรอีกสำนวน หมายเลขดำ

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 18 สิงหาคม 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6092

หน้า: 1 (ล่าง), 8

Col.Inch: 178.47 Ad Value: 392,634

PRValue (x3): 1,177,902

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'สามมิตร' ปรับแผน เดินเกมซอฟต์แวร์ กกต.ชุดใหม่ลุยงาน-วิษณุจ่อคุย 20 ส.ค.

อม.102/2561 ยื่นฟ้อง นายอริสมันต์ พงษ์
เรืองรอง หรือกรี อายุ 54 ปี อดีต ส.ส.บัญชี
รายชื่อ พรรคไทยรักไทย พร้อมพวกเป็นจำเลย
ที่ 1-5 ในความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน นาย
วัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พัฒนาสังคมฯ ให้
อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ซึ่งศาลก็ได้มี
คำสั่งประทับรับฟ้องไว้เช่นเดียวกัน



เร่งพัฒนาอาชีพเกษตรกร 'รายย่อย'

หน้าที่ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชน 2 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเสนอโครงการต่อภาครัฐให้กลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศรับทราบ พร้อมทั้งเปิดรับสมัครโครงการ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย หลังจากเริ่มดำเนินโครงการเมื่อเดือนมีนาคม 2561 กรมส่งเสริมการเกษตร สามารถขับเคลื่อนภารกิจตามกิจกรรมที่ 1 คือ การฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 1,633,090 ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ 2 คือ การพัฒนากลุ่มเกษตรกร โดยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ส่งเจ้า

โดยกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในชุมชนที่เสนอโครงการต่อภาครัฐต้องมีคุณสมบัติ คือ มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 25 รายต่อกลุ่มโดยต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ราย ที่ผ่านการฝึกอบรมเกษตรกร ส่วนโครงการที่เสนอต้องเป็นโครงการที่ดำเนินการได้ทันที มีประโยชน์กับชุมชน สร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย หรือโครงการในลักษณะลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพิ่มผลผลิต ยกเว้นมาตรฐานสินค้า ภายใต้กรอบ 8 กลุ่มกิจกรรม คือ 1.การผลิตพืช พันธุ์พืช 2.การผลิตปศุสัตว์หรือการปรับปรุงบำรุงดิน 3.การจัดการศัตรูพืช 4.ฟาร์มชุมชน 5.การผลิตอาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร 6.ปศุสัตว์ 7.ประมง และ

8.การผลิตแมลงเศรษฐกิจ โดยโครงการที่ผ่านความเห็นชอบ จะได้รับงบประมาณสนับสนุนชุมชนละไม่เกิน 300,000 บาท แต่จะต้องนำเงินไปใช้สำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการเท่านั้น ห้ามนำไปใช้เป็นค่าแรงอย่างเด็ดขาด

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ถือเป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรได้อย่างตรงจุด เนื่องจากเกษตรกรแต่ละชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันทำโครงการเองทั้งหมด ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ชุมชนที่ร่วมโครงการมีความเข้มแข็งและทำให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงแล้วยังจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนในชุมชน และเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้อย่างต่อเนื่องต่อไป.